



บทที่ 427

คุณมา ... เป็นครูสอนคำสอน

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ปี 2021 เพิ่งเริ่ม แต่พระองค์ก็ได้ประทานพระพรเป็นของขวัญชิ้นนี้เริ่มให้แก่ลูกและครอบครัวแล้ว...
เมื่อปลายปีที่ผ่านมามี ลูกได้ยินลูกสาวคนโตพูดถึงลูกชายเธอทั้งสองคน คนโตอายุ 12 ปี คนเล็กอายุ 10 ปี รับศีลล้างบาปเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ ว่าน่าจะใกล้รับศีลล้างได้แล้ว เธอจะปรึกษากับพระสงฆ์ที่ได้ล้างบาปให้เธอและได้ดูแลครอบครัวของเธอมาตลอด ลูกเห็นด้วยและทราบว่าเธอพอได้แนะนำให้เด็กๆ เรียนคำสอนเพิ่มเติมอีกหน่อยก่อนรับศีลล้าง ซึ่งลูกก็เห็นด้วยอีกเช่นกัน

อยู่ๆ ในสัปดาห์ก่อน ลูกสาวก็บอกกับลูกว่าลูกชายคนโตของเธอร้องขอว่า “ขอเรียนคำสอนกับคุณมาได้ไหมครับ?”

โอ้โฮ! มาจากหลานชายเอง ในฐานะเป็นคุณมา ลูกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะลูกเองคิดมาตลอดว่าจะสอนเรื่องพระเจ้าให้หลานๆ อย่างไรดี ปรากฏว่าหลานชายเป็นคนขอเอง!

ลูกไม่ทราบว่าการจะเป็นครูสอนคำสอนต้องได้รับการอบรมและมีใบประกาศนียบัตรเป็นทางการหรือไม่ และลูกเองก็ไม่แน่ใจว่าลูกมีคุณสมบัติพอจะเป็นครูสอนคำสอนได้หรือไม่ แต่หลังจากได้รับการสนับสนุนจากทั้งพระสงฆ์และบิชอปที่ลูกเคารพรักแล้ว ลูกรู้สึกดีใจมาก การจะมีโอกาสเป็นครูคำสอนให้หลานๆ นั้น สำหรับลูกแล้ว เป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากที่พระเจ้าประทานให้แก่ลูกและครอบครัวเลยทีเดียว ☺

ลูกเตรียมตัวทันที ภายใน 3 วัน ลูกได้รับหนังสือจากทั้งพระสงฆ์และบิชอปที่ลูกหาหรือด้วยรวมทั้งหมด 9 เล่ม เป็น 3 ชุดๆ ละ 3 เล่ม ☺ ทำอย่างไรต่อ... อ่านสิ ... ลูกอ่านทั้ง 3 เล่ม อ่านด้วยความตั้งใจ อ่านเสร็จก็พยายามย่อย แล้วก็วางแผนที่จะสอนคำสอนให้แก่หลาน ... ในสไตล์ของคุณมา ☺

ลูกเตรียมตัวแบบเดียวกับทุกครั้งที่จะพูดให้ผู้ฟังนานาชาติฟังเป็นพันเป็นหมื่นคน แม้คราวนี้จะสอน/พูดกับหลานเพียงสองคนก็ตาม

เมื่ออ่านเนื้อหาสาระของหนังสือทั้ง 3 เล่มแล้ว ลูกคิดถึงพระวาจาบทหนึ่งทันที “เราพอใจความเมตตาที่พระเจ้ามีไว้พอใจเครื่องบูชา” มัทธิว 9:13 และคำพูดของพระคาร์ดินัลเฮนรีนงวน ถ้วน แห่งกรุงไซ่งอนที่ถูกจองจำซึ่งเดี่ยวเป็นเวลาถึง 13 ปีว่า “พระเจ้าเท่านั้นที่มีความสำคัญที่สุด ไม่ใช่งานที่เราทำถวายพระองค์”

คุณมาจะสอนเรื่องพระเจ้าเป็นบทแรกแก่หลานๆเลย เรื่องอื่นๆตามมาที่หลังได้ สลับบทที่ให้น้อยน่าจะไม่เป็นไรมาก ☺ และแล้ว ... เข้าแห่งความสุขก็มาถึง 16.01.2021

“เด็กๆ คุณมาจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการสอนคำสอนพวกเขา ไม่เกินกว่านั้น จะไม่มีการอ่าน การจด การท่องจำ การสอบ คุณมาจะถาม พวกเขาจะตอบ พวกเขาจะถาม คุณมาจะตอบ ไม่มีคำตอบใดที่จะเป็นคำตอบที่ผิด คุณมาจะให้คะแนน พวกเขาล่วงหน้าคือ เต็ม 10 คะแนน ทั้งสองคน! ชั่วโมงการสอนคำสอนของคุณมาจะเป็น 1 ชั่วโมงแห่งความสุขและสนุกสนาน” เพียงแค่เริ่มต้น หลานชายทั้งสองก็เฮ! ดีใจแล้ว ยิ้มหน้าบานทั้งคู่เลย แล้วคุณมาก็เบรีย้งเลย คำถามแรกคือ “Who is God?” ให้หลานทั้งสองตอบ เนื่องจากเจ้าหลานชายคนเล็กชอบวาดภาพ คุณมาจึงอนุญาตให้ใครอยากตอบเป็นภาพก็ได้ ตรงตามคาด คนเล็กวาดเป็นภาพเหมือนเทวดา ในขณะที่คนโตเขียนเป็นคำตอบและมีประโยคหนึ่งว่า



“God is Jesus.” นั่นแน่! ที่ตอบเหมือนกันทั้งสองคนคือ พระเจ้ามีรัศมีเหนือพระเศียรและต่างตอบว่าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ คุณมาจึงถามหลานคนโตว่าที่เขียนเช่นนั้น เขาเข้าใจว่าอย่างไร หลานตอบว่า ที่เขียนเพราะได้ยินพระสงฆ์พูดมาตลอด แต่ความหมายจริงๆ ไม่ทราบ เจ้าคนเล็กก็เลยถามว่า “ทำไม God กับ Jesus ถึงเป็นองค์ๆ เดียวกันได้?” เอาล่ะซี! เริ่มการเรียนแบบอนุบาล เจอคำถามระดับปริญญา! แต่อย่างไรก็ต้องอธิบาย

“เธอทั้งสองเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ เป็นหลานของคุณย่า คุณมา เป็นพี่ เป็นน้องซึ่งกันและกัน เห็นไหม เธอหนึ่งคนเป็นได้ตั้งหลายสถานะ แต่เธอคือ คนๆ เดียวไง”

หลานพยักหน้า เข้าใจ โลงอกคุณมา 😊 ถึงจุดนั้นคุณมาเลยตัดสินใจต้องสอนเรื่องสามพระบุคคล พระตรีเอกภาพ (Trinity) ให้หลานฟัง แม้จะไม่ได้คิดว่าจะสอนในช่วงโมงแรกเลยก็ตาม

“The Holy Spirit คือ อะไรครับ?” “คือพลังของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เรามนุษย์ การที่คุณมาทำอะไรต่อมิอะไร เยอะแยะ การที่เธอทั้งสองคนก็ทำอะไรได้เยอะแยะ นี่ก็คือพลังที่เราได้จาก Holy Spirit ทั้งนั้น” ฯลฯ

หัวข้อต่อไปคือ สวรรค์ ทั้งคู่บอกว่าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ ซึ่งอยู่บนท้องฟ้า คุณมาจึงอธิบายให้ฟังว่า คำว่า “สวรรค์” เป็นจินตนาการของมนุษย์จริงๆ แล้ว พระเจ้าอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนต่างหาก

หลานชายคนเล็กก็ถามว่า “ถ้าพระเจ้าอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคน ในโลกนี้ มีมนุษย์ราว 7 พันล้านคน ก็แสดงว่ามี 7 พันล้าน Gods สิครับ?”

Sentence of the Day เลย!

คุณมาธิบายอธิบายว่าไม่ใช่เลย พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว แต่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนได้ แต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือยังไม่ค้นพบพระองค์ ก็จะไม่ทราบว่าพระเจ้าอยู่กับเขา อยู่ในใจเขา

“คนที่มีพระเจ้าอยู่ในใจ จะไม่ทำบาป อย่างคุณมาก็จะไม่โกหก ไม่คอร์รัปชั่น เด็กๆ มีพระเจ้าในใจก็จะไม่ขโมย ไม่โกหก เป็นต้น”

“ซีก็เคยเป็นบาปไหมครับ?” “ซีก็เคยเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กผู้ชาย ถ้าซีก็เคยนิดๆ หน่อยๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา” “แล้วเด็กผู้หญิงล่ะครับ?” อ้าว! เจอเรื่องความหัดเทียมของเพศเข้าไปซะละ “เอาใหม่ คุณมาขอพูดใหม่ว่า ถ้าเด็กๆ ไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย ซีก็เคยบ้างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กๆ แต่ถ้าซีก็เคยจนกลายเป็นความเกียจคร้าน ไม่ทำอะไรเลยทั้งวัน เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบาป”

และคุณมายังสอนว่า หากเรามีพระเจ้าในใจ จิตใจเราก็จะมีความสุข เพราะเราจะคิดทำแต่ความดี แต่หากไม่มีพระเจ้าในใจ จะทำให้มีที่ว่าง ทำให้ปีศาจเข้ามาแทนที่และจะชักจูงให้เราทำในสิ่งไม่ดีได้ ทั้งคู่ตั้งใจฟังตาแป๋ว

คุณมาถามเลย “เธอมีพระเจ้าในใจแล้วยัง?” หลานชายคนโตมองหน้าคุณมา แล้วส่ายศีรษะช้าๆ “แล้วเธอล่ะ” คนเล็กส่ายศีรษะเช่นเดียวกัน ทั้งคู่คงคิดว่าจะถูกคุณมาดุ คุณมายิ้มกว้าง “ดีมาก ทั้งสองคน แสดงว่าเธอไม่ใช่เด็กโกหก! แต่หลังจากเรียนคำสอนกับคุณมาอีกซักพัก คุณมาจะมาถามใหม่ หมดเวลาเรียนแล้ว”

“ทำไมหมดเวลาเร็วจังครับ?” หลานคนโตถาม “ครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว ว่าแต่ทำไมเธอถึงคิดอยากให้คุณมาสอนคำสอนพวกเธอล่ะ?” คุณมาถามหลาน “ไม่ทราบเหมือนกันครับ วันนั้นอยู่ดีๆ ความคิดนั้นก็เกิดขึ้นมาเอง แต่หลังจากวันนี้ทราบแล้วครับ เป็นเพราะ The Holy Spirit!” Hallelujah 😊😊😊 🙏🙏🙏

“ท่านจะต้องพร่ำสอนบรรดาบุตรหลานของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้” เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7

อาแมน

ลูกของพระเจ้า: อดคิดหนี

